

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง: ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒

Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “เริ่มใช้พาสปอร์ตมิติใหม่กลางปี ๒๕๖๓ พร้อมบริการสะดวก รวดเร็ว มากกว่าเดิม”

สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน กระทรวงการต่างประเทศมีข่าวดีมาฝากพี่น้องชาวไทยตั้งแต่เริ่มต้นสัปดาห์แรกของปี ๒๕๖๓ ทราบกันหรือยังว่า ช่วงกลางปี ๒๕๖๓ นี้ เราจะเริ่มใช้หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ล่าสุดกันแล้ว ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในมิติใหม่ที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับพาสปอร์ตรุ่นใหม่มาฝากทุกคน

คุณสมบัติที่สำคัญของพาสปอร์ตรุ่นใหม่คือ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อเก็บอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเป็น "ระบบสแกนม่านตา" จากเดิมที่เก็บเพียงใบหน้าและลายนิ้วมือนั้น นอกจากนี้ ด้านในปกของพาสปอร์ตรุ่นใหม่ยังได้รับการออกแบบให้มีลวดลายที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

พาสปอร์ตรุ่นใหม่มีทั้งอายุ ๕ ปีและอายุ ๑๐ ปี โดยพาสปอร์ตที่มีอายุ ๑๐ ปี จะออกให้แก่ผู้บรรลุนิติภาวะเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ค่อยเดินทาง และกรณีบางประเทศมีการตรวจลงตราอายุ ๑๐ ปี นอกจากนี้ ยังลดระยะเวลายื่นคำร้องขอทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่เหลือเพียงไม่เกิน ๑๒ นาที โดยมีการเพิ่มอุปกรณ์ประจำจุดบริการพาสปอร์ต เป็น ๕๐๐ จุด และมีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ๑๕ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการพี่น้องชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค สำหรับผู้ที่มีพาสปอร์ตรุ่นเดิมก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุ แล้วจึงค่อยไปทำพาสปอร์ตรุ่นใหม่

นอกจากหนังสือเดินทางแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การดำเนินงานด้านการต่างประเทศ และใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อดูแลและช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การชี้แจงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องท่ามกลางภัยคุกคามจากข่าวปลอมและข่าวลวงที่มีบ่อยครั้ง โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจด้านการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน
